



KPRU

สารสัปดาห์ NEWSLETTER



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000



KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 3

ปีที่ 8 ประจำปีที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563



กำหนด สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | แม่สอด
วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2563

อย่าลืมอ่านหนังสือสอบกันนะคะ

Kick Off! งานพลังเครื่อง่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง ดำเนินโครงการวิจัยโควิด-19
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้แทนประธานที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ระดับมหาวิทยาลัย และร่วมพิธีลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัยกับ
หัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ
ภายใต้โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โครงการ
นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)





ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก จังหวัดตาก จำนวน 2 พื้นที่ 2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน 4) โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน และ 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 ตำบล

จากนั้นได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 ตำบลในจังหวัดตาก

นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรการเยียวยาที่จังหวัดตากได้ดำเนินการฯ แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

“สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา” โดยมี ผศ.ดร.สุชิน รอดกำเนิด เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากร ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการคลังของรัฐบาล จากบทเรียนของเวเนซุเอลา เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นในสังคม และเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้



ราชภัฏลอยกระทง

“ลอย รักษ์ ราชภัฏ” ประจำปี 2563

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงาน “ราชภัฏลอยกระทง” ประจำปี 2563 ตอน ลอย รักษ์ ราชภัฏ ณ สระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมขบวนแห่กระทงอันวิจิตรงดงามของแต่ละคณะ พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของดอกไม้ไฟ แสง สี เสียง และการแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิด ซึ่งมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้ การประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ การประกวดหุ่นน้อยนพมาศ การประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด จำนวน 20 ทุน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของบุคลากร และกิจกรรมออกบ้านจำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ อาทิ ราวัยย้อนยุค บ้านผีสิง มัจฉาพาโชค และอื่น ๆ อีกมากมาย



“การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร" โดยมี ผศ.สุภาพพงษ์ รั้งทำนอง กล่าวเปิดโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำและการจัดการน้ำโดยชุมชนให้กับเยาวชน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก หรือ GPS และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจและสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS และเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ซึ่งมีโรงเรียนที่มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 7 โรงเรียน ประกอบด้วย เยาวชนต้นน้ำจาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแดน และโรงเรียนบ้านคลองมดแดง เยาวชนกลางน้ำ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาบ่อคำ วิทยาคม โรงเรียนบ้านชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และเยาวชนปลายน้ำ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสหวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทรงธรรม รวมจำนวนเยาวชนทั้งหมด 186 คน





“การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่โรงยิมส์ 3 อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขัน “กีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563 KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2020” โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม KRAKEN TEAM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TITAN TEAM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 DRAGON TEAM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เจ้าภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีโดย ผศ.ดร.อิรวัดน์ ชมระกา ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผศ.การ์นต์ เจริญสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมดังกล่าวและร่วมให้การต้อนรับผู้แทนเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 35 คน





“หนูน้อยลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “หนูน้อยลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตัวและการเรียนรู้วิถีประเพณีลอยกระทงของ ไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ชั้น บริบาล1 - อนุบาล3 รวมทั้งคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน



“ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ”

SMART START IDEA BY GSB STARTUP ประจำปีเดือนตุลาคม 2563

โจทย์ : CREATIVE IDEA ดัน STREET FOOD ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีม WOLF X STUDIO นายสุวิทย์ สุขจันทร์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีม JUJAI THAILAND นายวัชรพล กลิ่นจันทร์กลิ่น โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 : ทีม HUSAA นายโยธิน หอมทองโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย : ทีม ข้าวกล้องฟิล์ม นายวันชัย บุรงค์ นายอำนาจ นวลเปียน นายจิรพันธ์ ทองยิ้ม นายพงษ์พันธ์ คำบาง

และนายนพดล นาสีบ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย : ทีม BELLMINOR นายลักษณะ ตาลน้อย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

“ข่าวประชาสัมพันธ์”

รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)



คุณสมบัติการสมัคร

1. เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 13 ทุน
2. เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 - 2.49 จำนวน 7 ทุน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
3. หลักฐานที่แสดงว่าตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19



สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2563
สอบถามทุนการศึกษา 087-8424085 พี่แป้ง กำหนดสัมภาษณ์ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการขอ**พ่อนพัน**การตรวจเลือก



เข้ารับราชการ**ทหาร**กองประจำการ ประจำปี 2564

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2543 สามารถยื่นเอกสารขอพ่อนพัน
ณ กองพัฒนานักศึกษา ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มกราคม 2564 เท่านั้น
ติดต่อผู้ประสานงาน นายวุฒิรัชย์ อากกล้า 087-8424085



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายเวลาเปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2563

เปิด-ปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

“ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดสรรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ การศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม โดยจัดสรรสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินที่มีสิทธิ ดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตรรวมกัน คนละไม่เกิน 4,166 บาท



2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตรรวมกัน คนละไม่เกิน 3,305 บาท



พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรได้ ภายในปีงบประมาณ 2564

โดยนำหลักฐานมาขอเบิกที่กลุ่มงานการเงิน ภายใน 60 วัน หลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว

สำหรับการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดทำต่อเนื่อง มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สอบถามได้ที่ : เบอร์ภายใน  1060 (กลุ่มงานการเงิน) 



ที่ปรึกษา



บรรณาธิการ



รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พศ.ดร.พชรุไพ ประภัสสร พศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ดร.พิมพ์นารา บรรจง นางวรรณภา สุวรรณพงษ์ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตระกูลลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



WEB
KPRU



PAGE
Facebook
KPRU